

ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 10 ก.ย. 2561 หน้า A1 เรื่อง กิจการไฟฟ้า

โยนกกกพ.เคาะซื้อโกลว์

โพสต์ทูเดย์ - สำนักงานแข่งขันทางการค้าชี้จีพีเอสซีซื้อโกลว์เป็นอำนาจ กกพ. ตัดสินใจ ยันผู้มีอำนาจเหนือตลาดไม่ผิดกฎหมาย

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่า ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรณีบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (จีพีเอสซี) เข้าซื้อหุ้นเพื่อควบคุมกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ พลังงาน ว่าสามารถขออนุญาตกับสำนักงาน กกพ. ได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าชี้ขาดว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 หรือไม่

สำหรับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ระบุว่าหากธุรกิจใดมีกฎหมายเฉพาะด้านและมีข้อบทการกำกับดูแลแข่งขันการค้าในกฎหมายเฉพาะด้านอยู่แล้ว ให้ใช้กฎหมายฉบับนั้นดูแลธุรกิจดังกล่าวได้ทันที ซึ่งสำนักงาน กกพ. มี พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในการดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อยู่แล้ว และหากภายหลังการควบคุมพบว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดและมีพฤติกรรมแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมให้ใช้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดำเนินการได้เลย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดไม่ได้มีความผิดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เว้นแต่มีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและใช้อำนาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการรายอื่น

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์อำนาจเหนือตลาดนั้นขณะที่สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขใหม่ แต่ปัจจุบันยังใช้เกณฑ์เดิมคือ ธุรกิจ 1 ราย ที่มีส่วนแบ่งตลาดเกิน 50% และยอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท และธุรกิจ 3 รายแรกในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดเกิน 75% และมียอดขายในตลาดแต่ละรายเกิน 1,000 ล้านบาท จะเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดหากมีการใช้อำนาจเหนือตลาดกลั่นแกล้งรายอื่น จะมีโทษความผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่กำหนดไว้

ด้าน นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีจีพีเอสซีเข้าซื้อหุ้นเพื่อควบคุมกิจการกับโกลว์ ว่าสามารถดำเนินการได้โดยตรงหรือไม่ คาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ แต่หากยังไม่แล้วเสร็จสามารถยืดระยะเวลาออกไปได้อีก 15 วัน โดยได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่าจะเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือไม่ ซึ่งจะต้องทบทวนข้อมูลอีกครั้งก่อนจะสรุปผลการตรวจสอบร่วมกันทั้งหมด

“ที่ผ่านมาผู้เข้ามายื่นตรวจสอบกรณีดังกล่าวหลายราย โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย แต่ กกพ.ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 90 วัน” นายวีระพล กล่าว

ทั้งนี้ การควบคุมจีพีเอสซีและโกลว์ จะทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 4,835 เมกะวัตต์ จากเดิมที่จีพีเอสซีมีกำลังการผลิต 1,940 เมกะวัตต์ ■

A **อ่านประกอบ**
2 **ลดเสียงนโยบายรัฐไม่ชัดเจน**